



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการเป็นการประชุม และมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

พิจารณา เรื่อง “การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษจำคุกในกรณีผู้ต้องขังที่มีการกระทำความผิดซ้ำ” โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

➤ **กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์** มีบทบาทภารกิจ คือ การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้งประเทศ การให้บริการขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบทบาทในกรณีของผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ ได้มีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เช่น การดูแลช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องขังที่มีฐานะยากจน ในระหว่างที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ การช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนาโดยการประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น





➤ **กระทรวงแรงงาน**

๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้ข้อมูลว่า ภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ ๑) ดำเนินการฝึกอาชีพในหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพตามความต้องการของผู้ต้องขัง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ รวมทั้งประกอบชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษแล้ว ๒) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน โดยกระบวนการฝึกอบรมของกรมฯ จะให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง เช่น การฝึกอาชีพด้านการก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้าอาคาร เป็นต้น

๒. กรมการจัดหางาน ได้ให้ข้อมูลว่า ภารกิจเกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ ได้แก่

๑) การประสานและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการหรือนายจ้างในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ และการรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ

๒) ส่งเสริมการมีงานทำโดยการจัดสาธิต การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ให้คำแนะนำการประกอบอาชีพ และ

๓) รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหางานทำ โดยหากผู้พ้นโทษประสงค์จะกลับไปยังภูมิลำเนา หน่วยงานส่วนกลางจะประสานไปยังสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้พ้นโทษเพื่อจัดหางานในพื้นที่ดังกล่าว



ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกแล้วกระทำความผิดซ้ำ ควรมีการแก้ไขบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วเกิดความเกรงกลัวไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
- เห็นควรมีมาตรการทางสังคม เช่น การให้ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษทำประโยชน์ต่อสังคม การทำงานสาธารณะ เพื่อปลูกจิตสำนึกจากภายในให้แก่ผู้ต้องขัง และเพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับ เป็นต้น

เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรนำข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมการต่อไป

